

Mắc bệnh khi quan hệ tình dục không an toàn? Có những hệ lụy gì?

Quan hệ không an toàn có khả năng gây ra nguy hại nặng nề tới tính mạng các chị em, tăng khả năng mang bầu bên cạnh mong muốn cũng như khả năng mắc các bệnh lây nhiễm qua giao hợp (STDs). Cụ thể làm chuyện đó không an toàn là sao và ngăn ngừa với bí quyết nào? ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, bác sĩ Trung tâm sản phụ khoa bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã từng mang những chia sẻ rõ ràng trong nội dung dưới đây.

Tình dục sử dụng các biện pháp an toàn là 1 cách thức giao hợp ko dẫn tới mang bầu ngoài ý định cùng với không lây bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Muốn vậy các đôi đôi nên làm chuyện ấy không chạm thẳng cơ thể, đặc biệt huyết, dịch tiết cùng với tinh trùng của đối phương.

Quan hệ không an toàn là gì?

Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su là kiểu làm chuyện ấy trái Bên cạnh đó sở hữu tình dục sử dụng các biện pháp an toàn. Khả năng truyền bệnh phát tán qua giao hợp hay khiến cho đối tượng bà bầu bên cạnh mong muốn là cực kỳ dài. Việc đó sẽ xảy ra thời điểm những đôi cặp làm chuyện đó với đàn sinh sản, miệng hoặc lỗ đít mà ko sử dụng cách bảo vệ như "áo mưa".

Minh họa vấn đề quan hệ tình dục đàn sinh sản không sử dụng bao cao su

Theo đánh giá của những bác sĩ y tế, trước đây, bệnh “thế kỷ” HIV/AIDS tại Việt cánh mày râu chủ yếu truyền nhiễm qua con đường huyết vì người bệnh thông thường dùng sơ lược kim tiêm không an toàn sở hữu người bệnh nghiện ma túy. Thế nhưng, trong các năm dạo gần đây số người nhiễm trùng HIV vì làm chuyện đó không được bảo vệ chiếm đa số, đặc trưng ở nhóm làm chuyện đó đồng giới phái mạnh.

Nguyên do do làm chuyện ấy tại nhóm đồng giới bạn nam chính là đàn lỗ đít, niêm mạc lỗ đít mỏng, cùng với niêm mạc trực tràng có phổ biến mạch máu phải dễ gặp phải tổn thương cùng với ra máu. Thông qua vùng da bị thương, virus HIV sẽ xâm nhập từ bệnh nhân viêm HIV sang người bệnh chưa nhiễm trùng HIV. Bởi vậy, nguy cơ lây bệnh thời điểm làm chuyện ấy không an toàn là cực kỳ lớn.

Y bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm khuyến khích những cặp đôi cần tìm hiểu và làm theo vấn đề làm chuyện ấy an toàn để đảm bảo ko lây truyền bệnh cho đối tác. Đặc điểm đến thời gian hiện tại, sử dụng bao cao su khi quan hệ vẫn xem là giải pháp tin cậy nhất, ngoài việc dự phòng phát tán HIV mà còn dự phòng được các bệnh STDs khác, bảo vệ an toàn cho đối tượng làm chuyện đó.

Các tình huống xem là làm chuyện ấy không được bảo vệ

Bất cứ trường hợp làm chuyện ấy không được bảo vệ nào cũng vẫn tiềm ẩn nguy cơ chạm với nguyên do dẫn đến bệnh lý lây lan qua đường tình dục. Nhiều nữ giới thắc mắc quan hệ tình dục không an toàn là ví dụ thế nào? các tình huống được coi là quan hệ tình dục không được bảo vệ gồm:

[rong kinh](#)

[rong kinh là như thế nào](#)

[khí hư màu nâu](#)

[cách chữa khí hư màu trắng](#)

[cách chữa viêm âm đạo](#)

[viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì](#)

[điều trị khí hư màu xanh](#)

[cách phá thai 1 tháng tuổi](#)

[cách phá thai 2 tháng tuổi](#)

[Phá thai 6 tuần tuổi](#)

[phá thai bằng thuốc có an toàn không](#)

[chi phí phá thai bằng thuốc](#)

[chữa thông tắc vòi trứng bao nhiêu tiền](#)

[va mang trinh](#)

[khí hư có mùi](#)

[chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[viêm cổ tử cung](#)

[địa chỉ đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[khám phụ khoa như thế nào](#)

Làm chuyện ấy ko dùng mạp bảo vệ: làm chuyện ấy qua đường sinh dục, mang sự tấn công qua cô bé hay đàn hậu môn mà không an toàn sẽ làm cho nâng cao nguy cơ mắc phải lây lan qua đường tình dục. Dùng bao cao su sai lệch phương pháp hay sai thời gian cũng làm tăng khả năng mắc bệnh. Quan hệ với miệng cũng có thể làm cho truyền nhiễm những bệnh lý nhiễm trùng song rủi ro rẻ hơn.

Làm chuyện ấy mang rộng rãi bạn tình: càng quan hệ tình dục với rộng rãi người càng làm nâng cao nguy cơ mắc phải, đặc biệt tự nhiên rõ tiền sử tình dục, bệnh lý hoặc nhiễm khuẩn của đối phương. Thực tế mang phổ biến cấp cấp nhiễm bệnh từ người bệnh thiết bị ba.

- Mắc phải cưỡng hiếp: mắc phải ép buộc quan hệ tình dục cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh đường tình dục thời điểm đối phương mắc phải. Trong trường hợp này, bạn nữ phải tới liên trung tâm y tế uy tín để được xét nghiệm, can thiệp phụ khoa cũng thí dụ phương pháp sinh lý càng kịp thời càng tốt.
- Sử dụng nhiều chất kích thích: vấn đề sử dụng nhiều các chất ham muốn như rượu, bia, ma túy... có thể làm đôi cặp mắt tự chủ, không khó chỉ ra quyết định làm chuyện ấy không được bảo vệ khiến cho tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các hậu quả lúc quan hệ không an toàn

Lúc thực hiện vận động quan hệ tình dục không được bảo vệ, đồng nghĩa các đôi cặp đang đặt bản thân tới các nguy cơ sau:

Một. Nhiễm khuẩn đường tiểu

Là tình trạng nhiễm trùng ở bất cứ cơ quan nào của hệ thống tiết niệu, gồm bàng quang, thận, niệu quản cũng như lỗ tiểu. Sau lúc phát sinh làm chuyện ấy không sử dụng bao cao su, đôi đôi bắt buộc cái bỏ các dịch tiết còn sót lại tại cơ quan sinh sản với bí quyết tiểu tiện cùng với rửa sạch sẽ lại với nước rửa làm sạch thích hợp. Việc làm cho này sẽ cho ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở một cấp độ nào ấy. Kể đến, cần xếp đặt đến nhanh chóng phòng khám chuyên khoa uy tín để được khiến các xét nghiệm thiết yếu.

2. Bị bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STDs)

Một trong số những nguy hại nhất của tình dục không sử dụng bao cao su là lây nhiễm bệnh qua đường tình dục (STDs). Thời nay, y khoa thế giới đã từng nhận biết có hơn 20 bệnh STDs, thường gặp đặc biệt bệnh mào gà, lậu, giang mai, chlamydia, HIV/AIDS... Trong ấy, HIV/AIDS xem là bệnh "thế kỷ" do đến nay vẫn không có cách chữa triệt để.

Bác sỹ Thanh Tâm khuyên rằng, khi nhận thấy chính mình vừa làm theo hành vi tình dục không sử dụng bao cao su với đối tượng có thể viêm HIV, chị em phụ nữ nên đến liền phòng khám chuyên khoa để được y bác sĩ xét nghiệm và chỉ dẫn sử dụng thuốc dự phòng dưới phơi viêm (PEP) để giảm sút nguy cơ nhiễm HIV. Nghiên cứu giúp phát hiện, thuốc dự phòng dưới phơi viêm này buộc phải tuân thủ sớm nhất có khả năng sau khi chạm và có khả năng được thực hiện trong 28 ngày.

Mặt khác, bệnh lý lây truyền qua đường tình dục có khả năng gây ra rộng rãi nguy hại biến chứng không giống ví dụ cảm giác đau vùng chậu vì nhiễm trùng khu vực chậu, viêm nhiễm âm hộ, những nguy hiểm khi mang bầu trong tình trạng nhiễm bệnh cũng như một số bệnh ung thư cổ dạ con hoặc vùng kín, âm đạo sở hữu sự liên quan đến vi rút HPV. Tốt nhất, các cặp cặp không được làm chuyện ấy không an toàn để hạn chế nguy hại.

Quan hệ không được bảo vệ cũng như tốt cho sức khỏe sẽ làm nâng cao nguy cơ nhiễm phải giao hợp ảnh hưởng

3. Mang thai ngoài ý muốn

Làm chuyện ấy không an toàn có thể làm cho thai phụ ngoài ý định. Mang bầu khi còn không to, chưa sẵn sàng đón nhận thiên chức, thiếu điều kiện kinh tế nuôi dưỡng... làm phổ biến bạn nữ buộc phải chấm dứt thời kỳ mang thai, làm cho nâng cao khả năng hút thai, nguy hại trầm trọng tới tâm sinh lý, thể xác cũng như sức khỏe của người phụ nữ.

Chưa nhắc tới nhiều trường hợp hút thai tại những trung tâm y tế yếu chất lượng, ko giữ gìn chất lượng, trình độ kỹ thuật chuyên gia làm theo thủ thuật yếu kém... có khả năng dẫn tới đa dạng ảnh hưởng ảnh hưởng, nhất là nguy hiểm sức khỏe cũng như sức khỏe có con các chị em.

Các việc bắt buộc làm cho sau khi làm chuyện đó không sử

dụng bao cao su

Nếu vừa làm chuyện ấy mà không dùng mọo bảo vệ, chị em phụ nữ phải bình tĩnh cùng với đáp ứng các công việc sau. Thứ 1, nữ giới buộc phải khiến cho sạch những chất dịch còn sót lại tại bộ phận sinh dục bằng nước rửa vệ sinh phái đẹp thích hợp. Đặc biệt không co rửa sâu bên trong âm hộ do có thể gây tổn thương mô vùng kín, khiến cho nguyên do gây ra bệnh lý không khó thâm nhập hơn.

Chị em nên theo dõi cũng như nhận biết kịp thời những biểu hiện không giống lạ của cơ thể. Thông thường, các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STDs) hay nhiễm trùng lây qua đường tình dục (STIs) có thể với dấu hiệu hoặc ko. Các triệu chứng có thể tiếp diễn gồm:

Vết sưng hoặc vết loét ở bộ phận sinh sản, ở mồm hoặc ở hậu môn;

Đau rát khi đẩy tiện;

- Âm hộ tiết dịch không bình thường và thấy mùi hôi khó khăn chịu;
- Chảy máu âm đạo bất thường;
- Đau lúc làm chuyện đó tình dục;
- Sưng hạch bạch huyết, sưng tại bẹn;
- Cảm giác đau bụng dưới;
- Sốt cao;
- Phát ban tại bàn tay hay bàn chân.

Ngứa âm hộ, nhói đau thời điểm đái, cảm giác đau thời gian quan hệ... là những triệu chứng báo hiệu bệnh lây nhiễm qua giao hợp mà đàn bà nên thăm khám liền

Những dấu hiệu này có thể sinh ra sau vài hôm phát sinh quan hệ không được bảo vệ, hay có thể hình thành hơi lâu dần dần thời gian tình trạng trở nặng nề hơn. Vì vậy, phụ nữ bắt buộc chú ý lắng nghe dấu hiệu cơ thể hay thăm khám sớm để được bác sĩ chỉ định những kiểm tra khoảng soát, nhận thấy sớm bệnh lý truyền nhiễm qua đường tình dục.

Bác sỹ Thanh Tâm giới thiệu, khi ủ bệnh của các nguyên nhân dẫn đến bệnh lý giao hợp khác nhau, vì thế chị em nữ giới phải chú ý tầm khi cần thiết để đi xét nghiệm. Giả dụ xét nghiệm trước chừng khoảng thời gian được khuyên rằng thì khả năng kết trái xét nghiệm âm đặc điểm giả, tức là bệnh nhân đang mắc phải tuy vậy lại nhận được kết trái ko nhiễm bệnh, làm bỏ sót bệnh gây ra chữa muộn, nâng cao nguy cơ nguy hại và lây truyền bệnh trong cùng đồng.

CDC Hoa Kỳ khuyến cáo thời điểm khoảng soát các bệnh lây truyền qua giao hợp thí dụ sau:

Giang mai: khoảng chừng 1 tháng dưới làm chuyện đó, cần kiểm tra lại dưới 3 tháng trường hợp nhận được kết quả âm đặc điểm.

Nhiễm trùng gan B: khoảng 3-6 tuần sau quan hệ.

- Viêm nhiễm gan C: khoảng chừng 2 tháng dưới làm chuyện ấy, bắt buộc kiểm tra lại sau 6 tháng nếu nhận được kết quả âm tính.
- HIV: khoảng chừng 2 tuần sau quan hệ, phải xét nghiệm lại dưới 3 tháng nếu nhận được kết trái âm đặc tính.
- HPV: khoảng chừng 3 tuần tới vài tháng sau quan hệ tình dục.

“Đặc biệt, đôi cặp không nên quan hệ tình dục trong chừng khoảng thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra giúp đến lúc cứng cáp chính mình ko mắc phải để tránh lây bệnh cho đối phương”, y bác sỹ Thanh

Tâm nhân nhủ.

Trung tâm phụ khoa đội ngũ bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hội tụ đội ngũ bác sỹ phụ khoa chuyên nghiệp chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, với hệ thống máy móc tiên tiến, quy trình thăm khám và chữa trị nhiều năm kinh nghiệm, kết hợp chặt chẽ cộng đồng rãi chuyên khoa khác trong bệnh viện ví dụ Trung tâm xét nghiệm, Trung tâm kết luận hình ảnh... giúp kết trái phỏng đoán bịnh chính xác nhất, từ ấy mang hướng chữa phù hợp cùng với hiệu quả giúp từng trường hợp cụ thể, chăm sóc toàn diện tính mạng đàn bà.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, bác sỹ Trung tâm phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM sở hữu giỏi sẽ tư vấn chị em giải pháp giúp đỡ cũng như bảo vệ tính mệnh hiệu quả nhất.

Mong rằng các thông tin trên đây từng giúp nữ giới nắm được quan hệ không an toàn là sao để biết phương pháp bảo vệ mình trước các nguy hiểm. Giả dụ còn bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào, chị em phụ nữ có thể liên hệ đến điện thoại hệ thống bịnh lý viện Đa khoa Tâm Anh để được các y bác sỹ sản phụ khoa chuyên nghiệp hỗ trợ!